



# Năm năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thanh niên - sinh viên các trường đại học

**NGÔ VĂN HÀ\***

*Từ những ngày đầu của cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đánh giá rất cao vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp cách mạng. Người coi thanh niên là chủ nhân tương lai của nước nhà, “nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Do đó, việc giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên là vô cùng cần thiết, nhất là học sinh, sinh viên trong các trường đại học hiện nay.*

## **Đặt thanh niên ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người**

Bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, gắn với phát triển kinh tế tri thức, hội nhập quốc tế sâu rộng, thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Chăm lo, phát triển thanh niên vừa là mục tiêu, vừa là động lực bảo đảm cho sự phát triển nhanh và vững bền. Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25-7-2008, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo

*của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, chỉ rõ: Tiếp tục xây dựng thế hệ thanh niên Việt Nam giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc; kiên định lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, sống có văn hóa, vì cộng đồng; có năng lực, bản lĩnh trong hội nhập quốc tế; có sức khỏe, tri thức, kỹ năng và tác phong công nghiệp trong lao động tập thể, trở thành những công dân tốt của đất nước<sup>(1)</sup>.*

Để thanh niên - sinh viên là người có ích trong xã hội, kế tục sự nghiệp cách mạng,

việc tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là hết sức cần thiết. Bởi tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là một bộ phận của nền tảng tinh thần xã hội, là cội nguồn của sức mạnh giúp con người phát huy nội lực, vượt qua khó khăn, thử thách và sự cám dỗ; đồng thời, đây cũng là một biện pháp quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên nói chung, thanh niên - sinh viên nói riêng sửa

\* TS, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

(1) Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X, ngày 25-7-2008





Thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới ở xã Tả Phời (tỉnh Lào Cai)

ẢNH: TƯ LIỆU

chưa khuyết điểm, khắc phục tình trạng suy thoái về đạo đức, lối sống, củng cố niềm tin đối với sự lãnh đạo của Đảng, vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội. Ngày 14-5-2011, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 03-CT/TW, về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, trong đó nhấn mạnh: “Coi trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp có biện pháp cụ thể để tổ chức, chỉ đạo thực hiện tốt việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức Bác Hồ”<sup>(2)</sup>.

Triển khai Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị (BCT), các trường

đại học đều thành lập Ban chỉ đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do đồng chí bí thư đảng ủy làm trưởng ban. Thành viên của Ban chỉ đạo là trưởng các bộ phận của đơn vị, trong đó có bí thư Đoàn Thanh niên và chủ tịch Hội Sinh viên. Với thành phần như vậy, việc triển khai Chỉ thị số 03 của BCT được thuận lợi và chú trọng đến lực lượng đông đảo nhất là thanh niên - sinh viên.

### **Nội dung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thanh niên - sinh viên cụ thể, thiết thực**

Một là, tìm hiểu về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng

đạo đức của Hồ Chí Minh. Để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được tốt thì việc trước tiên là làm cho thanh niên - sinh viên hiểu rõ về cuộc đời, sự nghiệp và tư tưởng đạo đức của Người. Nhận thức rõ điều đó, Hội sinh viên phối hợp với Đoàn Thanh niên các trường đại học tổ chức cho sinh viên thi Ô-lim-píc các môn khoa học Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tổ chức thi trực tuyến tìm hiểu về tư tưởng đạo đức, thân thể sự nghiệp

(2) Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 14-5-2011



Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các trường đại học được sân khấu hóa dưới dạng kịch, thơ, chiếu phim tư liệu, học tập các chuyên đề, thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Qua các hoạt động này, thanh niên - sinh viên đã hiểu rõ: sự cống hiến lớn lao của Hồ Chí Minh cho sự nghiệp cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Tư tưởng đạo đức của Hồ Chí Minh là rất sâu sắc, phong phú cả lý luận và thực tiễn trở thành một bộ phận vô giá của văn hóa dân tộc và nhân loại, nó là cuội nguồn của sức mạnh, góp phần làm nên những thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam.

Bước tiếp theo, các trường đại học đã triển khai các hoạt động làm theo lời Bác, như tổ chức hội thi “*Sinh viên làm theo lời Bác, sống đẹp vì cộng đồng*”, “*Ngày hội thanh niên làm theo lời Bác*”, “*Nhật kí online làm theo lời Bác*”, tọa đàm về hình mẫu thanh niên gắn với sinh hoạt chính trị theo chủ đề “*Con đường thanh niên chỉ là con đường cách mạng*” và tuyên dương “*Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác*”<sup>(3)</sup>. Việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các trường đại học theo lộ trình bài bản đi từ nhận thức đến hành động, nên đem lại hiệu quả cao. Thanh niên -

sinh viên làm theo lời Bác một cách tự nguyện, tự giác.

Các hoạt động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên các trường tổ chức lồng ghép vào dịp lễ lớn của đất nước, như Ngày thành lập Đảng (3-2), Chiến thắng 30-4 thống nhất đất nước, Chiến thắng Điện Biên Phủ (7-5), Sinh nhật Bác (19-5), Quốc Khánh (2-9) hàng năm... Những ngày này tình cảm con người thường hướng về quê hương đất nước, Bác Hồ kính yêu, Đảng quang vinh, nên việc tổ chức lồng ghép đã có hiệu quả to lớn và ý nghĩa giáo dục sâu sắc.

Có thể nói, việc tìm hiểu về đạo đức, cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành phong trào trong các trường đại học. Hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, phù hợp nên hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm vào tư tưởng, tình cảm của thanh niên - sinh viên một cách tự nhiên, góp phần xây dựng lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, hoài bão, nhân cách sống của họ.

Hai là, *gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiệm vụ chính trị của thanh niên - sinh viên là học tập, giảng dạy, nghiên cứu khoa học*. Trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, giữa “*hồng*” và “*chuyên*” là gắn bó hữu cơ, thống nhất với nhau. “*Hồng*” định hướng cho “*chuyên*” phát triển đúng

hướng. Có “*chuyên*” thì “*hồng*” mới có tác dụng.

Giảng viên, cán bộ trẻ thi đua dạy tốt với chủ đề “*Giờ dạy kiểu mẫu*”, “*Tiết học vàng*”; đưa giáo án điện tử vào giảng dạy, thi đua sáng tạo khoa học - kỹ thuật, hướng dẫn sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học. Sinh viên thi đua học tập, nghiên cứu khoa học thông qua các cuộc thi Ô-lim-píc môn học chuyên ngành, tổ chức hội nghị khoa học; đăng ký tiết học tốt, tổ chức các nhóm học tập như nhóm học tốt, điểm 10 đáng thầy cô. Sinh viên và giảng viên trẻ tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng thông tin trên mạng in-tơ-nét để nâng cao chất lượng dạy và học. Nhiều website, diễn đàn, trang mạng xã hội được thành lập để thu hút, tập hợp sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học. Các trường đại học đã tổ chức nhiều hoạt động tạo môi trường thuận lợi giúp thanh niên - sinh viên học tập, nghiên cứu khoa học. Tổ chức các buổi diễn đàn, sinh hoạt chuyên đề về học thuật, hình thành các quỹ học bổng, tìm các nguồn tài trợ để bảo trợ cho các đề tài nghiên cứu khoa học có chất lượng.

(3) Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: *Báo cáo Tổng kết công tác đoàn và Phong trào thanh niên trường học, năm học 2013 - 2014*, số 192-BC/TWĐTN, ngày 14-10-2014





Nhờ các hoạt động trên, công tác nghiên cứu khoa học trong thanh niên - sinh viên được đẩy mạnh. Năm học 2014 - 2015 đã có 458.315 thanh niên - sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, trong đó có 22.411 sinh viên được hỗ trợ tiền nghiên cứu khoa học với tổng giá trị 27 tỷ đồng. Hội sinh viên các trường đã huy động các nguồn tài trợ được hơn 57 tỷ đồng trao học bổng cho sinh viên khó khăn có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu khoa học. Có 1.880 câu lạc bộ, nhóm học thuật với 108.484 thanh niên - sinh viên tham gia. Có 12.761 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, 1.642 đề tài, công trình cấp khu vực, cấp tỉnh<sup>(4)</sup>. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học đã làm cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thanh niên - sinh viên đi vào chiều sâu và thực chất.

*Ba là, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua phong trào tình nguyện vì cộng đồng.* Hoạt động tình nguyện vì cộng đồng là hoạt động nổi bật của thanh niên - sinh viên trong các trường đại học. Đây cũng là sự vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về phương châm giáo dục, trường học gắn với thực tiễn xã hội, học đi đôi với hành.

Năm 2014, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp cùng Viện Huyết học truyền máu Trung ương tổ chức Chương

trình “*Hành trình đỏ 2014*”, vận động đoàn viên, thanh niên - sinh viên đăng ký tham gia hiến máu cho ngân hàng máu sống. Hoạt động của Chương trình diễn ra liên tục tại 25 tỉnh, thành phố với sự tham gia của 161.131 người hiến máu, thu được 115.222 đơn vị máu. Hiến máu nhân đạo tiếp tục được duy trì hằng năm và đem lại hiệu quả to lớn. Năm 2015 có 235.768 lượt thanh niên - sinh viên tham gia hiến máu tình nguyện, thu được 229.035 đơn vị máu.

Với chủ đề “*Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới*”, thanh niên - sinh viên các trường đại học triển khai các hoạt động xây dựng nông thôn, tập trung ở các xã thuộc các huyện nghèo, các xã đang phấn đấu hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Riêng năm 2014, Chiến dịch thanh niên tình nguyện xây dựng nông thôn mới tu sửa 6.960 km đường giao thông nông thôn, xây mới 231 cầu, nạo vét 16.730 km kênh mương nội đồng; thấp sáng 1.721 km đường quê, sửa chữa 1.453 nhà văn hóa, xây dựng mới 265 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thanh thiếu nhi.

Tùy theo chuyên ngành được đào tạo, thanh niên - sinh viên các trường đại học thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới một cách có hiệu quả, như trồng cây xanh, xây dựng làng xã xanh - sạch - đẹp, giúp nhân dân di chuyển chuồng trại chăn nuôi ra xa khu nhà ở.

Hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình, bồi dưỡng, tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật cho người dân tại các xã nông thôn mới; tuyên truyền về các chính sách hỗ trợ nông nghiệp và sản xuất nông nghiệp, hướng dẫn người dân cách thức phòng chống, ứng phó với bão, lũ và các hiện tượng biến đổi khí hậu. Mở các lớp phổ cập tin học cho thanh thiếu nhi, tổ chức ngày hội việc làm, ngày hội trao vốn cho thanh niên nông thôn. Năm 2015, Trung ương Đoàn phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai kế hoạch đưa giảng viên trẻ, sinh viên tình nguyện tham gia thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Thanh niên - sinh viên các trường đại học tổ chức nhiều hoạt động xây dựng văn minh đô thị, như chỉnh trang, vệ sinh khu phố, đường phố; xóa các điểm đen về môi trường, tuyên truyền người dân giữ gìn vệ sinh công cộng, thu gom rác thải, tập huấn kỹ năng phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm cho người dân khu vực đô thị; diễu hành, đi bộ vì môi trường; tham gia điều phối, bảo đảm trật tự, an toàn

(4) Hội Sinh viên Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương Hội: *Báo cáo Tổng kết công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2014 - 2015*, số 41/BC-TWHSV, ngày 10-8-2015



giao thông tại các giao lộ trọng điểm về ùn tắc, thường xuyên xảy ra tai nạn; vận động người dân không buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, thực hiện ứng xử văn minh, văn hóa tại các bến xe, trạm dừng, nhà chờ xe buýt. Một số mô hình xây dựng văn minh đô thị có hiệu quả được duy trì thường xuyên là: “Tuyến đường thanh niên”, “Văn phòng xanh”.

Hàng năm, vào mùa thi đại học, cao đẳng, thanh niên - sinh viên lại lên đường làm nhiệm vụ “Tiếp sức mùa thi”. Mô hình “Em tôi đi thi”, “Cùng bạn đi thi”, “Áo xanh chở ước mơ hồng”, “Xe ôm miễn phí”... được triển khai rộng khắp. Năm 2014, đã thu hút 97.680 thanh niên - sinh viên tình nguyện tham gia chương trình “Tiếp sức mùa thi”, giúp đỡ 1.051.607 lượt thí sinh và người nhà thí sinh.

Chương trình “Tiếp sức mùa thi” luôn có sự đổi mới để phục vụ các thí sinh đi thi được tốt hơn. Năm 2015, Chương trình “Tiếp sức mùa thi” tập trung vào 6 nội dung chính là: tư vấn thủ tục cho các thí sinh tại các điểm thi; tư vấn, hỗ trợ tại bến xe, trạm xe buýt đưa thí sinh tới các điểm trọ giá rẻ, điểm trọ miễn phí và các điểm thi; vận động các suất ăn, nhà trọ miễn phí và giá rẻ cho thí sinh; giữ gìn trật tự an toàn giao thông; bảo đảm an ninh, trật tự tại các điểm thi, khu vực đón tiếp, nhà trọ thí sinh. Sự đổi mới đã đem lại hiệu quả rõ

rệt. Năm 2015, các trường đại học đã thành lập được 3.029 đội hình tình nguyện *Tiếp sức mùa thi* với 45.282 sinh viên tham gia, giới thiệu miễn phí được 60.963 chỗ ở, 400.564 suất ăn, cấp phát 278.774 cảm nang *Tiếp sức mùa thi*, và 410.689 bản đồ<sup>(5)</sup>. Chiến dịch Tình nguyện vì cộng đồng đã khẳng định được vai trò của thanh niên - sinh viên đối với xã hội, góp phần rèn luyện tinh thần lao động, ý thức tập thể trong họ.

Bốn là, thanh niên - sinh viên đi đầu trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nổi tiếp truyền thống thế hệ cha anh tạm xếp bút nghiên lên đường đánh giặc, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong các trường đại học được gắn với chủ đề *Sinh viên với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc*. Thanh niên - sinh viên được giáo dục về truyền thống dân tộc, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Ban chỉ đạo học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Thấp lửa truyền thống”, hội trại “Anh hùng bảo vệ Tổ quốc”. “Đoàn kết quân dân”, “Tuổi trẻ giữ nước”, “Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương”, “Hành trình theo dấu tích Đường Hồ Chí Minh trên biển”.

Trước những diễn biến phức tạp ở Biển Đông, năm 2014 được gọi là năm “*Hướng về biển, đảo Tổ quốc*”. Các

trường đại học - cao đẳng trong cả nước đã có 11.314 hoạt động tuyên truyền các kiến thức liên quan đến biển, đảo, chủ quyền Tổ quốc, thu hút gần 1,6 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Đã xuất hiện những công trình nghiên cứu, ý tưởng nhằm phát triển kinh tế biển, đảo được đoàn viên, thanh niên đề xuất và thực hiện. Nhiều hoạt động hướng về biển, đảo Tổ quốc được triển khai, như cuộc vận động “*Nghĩa tình biên giới hải đảo*”, “*Vì Trường Sa thân yêu*”, tổ chức cuộc thi “*Biển, đảo Tổ quốc và chiến sỹ hải quân*”, tổ chức “*Hành trình tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương*”, “*Ngày hội Sinh viên với biển, đảo Tổ quốc*”, xây dựng 7 cột cờ Tổ quốc tại các đảo tiền tiêu. Những hoạt động trên thể hiện lòng nhiệt tình yêu nước và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trước việc bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc trong tình hình nhiệm vụ mới.

### Hiệu quả lớn lao

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của BCT về *tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh* trong thanh niên - sinh viên các trường đại học đạt được những kết quả nổi bật sau:

- Nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức

(5) Hội Sinh viên Việt Nam, Ban Chấp hành Trung ương hội: *Tài liệu đã dẫn*





Hồ Chí Minh trong các trường đại học là khá rộng lớn, triển khai ở bề rộng lẫn chiều sâu và bám sát nhiệm vụ chính trị của trường học là đào tạo con người phát triển toàn diện, chuyên môn nghiệp vụ, lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống, học đi đôi với hành, lý luận gắn với với thực tiễn, nên phong trào góp phần nâng cao chất lượng đào tạo, tạo ra nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các phong trào học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có nhiều sáng tạo, phát huy chuyên ngành đào tạo của thanh niên - sinh viên để phục vụ xã hội; hình thức tổ chức phù hợp với tâm lý lứa tuổi, hoạt động cộng đồng tập thể, phát huy được sự nhiệt tình của lớp trẻ, nên đã trở thành phong trào rộng lớn, thu hút được đông đảo thanh niên - sinh viên tham gia, đem lại hiệu quả về kinh tế - xã hội.

- Nhiều hoạt động của thanh niên - sinh viên đã phát triển thành phong trào rộng lớn được xã hội ghi nhận và đánh giá cao, trở thành hình ảnh của tuổi trẻ ngày nay, như phong trào tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, tiếp sức mùa thi, xây dựng nông thôn mới, hướng về biển, đảo Tổ quốc.

- Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

theo Chỉ thị số 03 của BCT đã tạo ra sự chuyển biến tích cực trong thanh niên - sinh viên về ý thức chính trị, sự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng. Trong những năm qua, tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến phức tạp, nhưng thanh niên - sinh viên có "lập trường chính trị vững vàng, tích cực học tập, nghiên cứu khoa học. Đại đa số thanh niên luôn ra sức phấn đấu lao động, học tập, rèn luyện về mọi mặt, có tư duy năng động, sáng tạo, lạc quan, tự tin, dám nghĩ, dám làm, có ý chí khắc phục khó khăn vươn lên lập thân, lập nghiệp với khát vọng cống hiến vì tương lai tươi sáng của dân tộc; sống nhân ái, có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội"<sup>(6)</sup>.

### Bài học từ thực tiễn

Từ thành công và hạn chế trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thanh niên - sinh viên, rút ra một số kinh nghiệm:

- Phát huy tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa Trung ương Đoàn Thanh niên, Trung ương Hội Sinh viên với các địa phương, bộ có liên quan, đặc biệt là Bộ Giáo dục và Đào tạo trong chỉ đạo, tổ chức các hoạt động của thanh niên - sinh viên.

- Tổ chức Đoàn, Hội cấp trường học cần chủ động, sáng tạo và bám sát chủ đề từng năm về học tập và làm

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để xây dựng kế hoạch hoạt động cho phù hợp với đặc điểm của đơn vị.

- Tăng cường các hoạt động chỉ đạo, kiểm tra, đánh giá, tổng kết để kịp thời khắc phục các hiện tượng lệch lạc, hoạt động hình thức, đối phó để định hướng, nâng cao hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tận dụng tối đa các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền ý nghĩa, tầm quan trọng của việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong trường học, giới thiệu các mô hình hay, điển hình tiên tiến, tạo sự lan tỏa rộng rãi trong xã hội.

- Nội dung tổ chức các hoạt động phải thiết thực, hình thức tổ chức cần được mềm hóa, phù hợp với tâm lý của tuổi trẻ để lôi cuốn, tập hợp thanh niên - sinh viên.

Nhìn lại 5 năm thực hiện Chỉ thị số 03, để chúng ta tiếp tục thực hiện chủ động hơn và hiệu quả hơn Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016, của Bộ Chính trị khóa XII, về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ■

(6) Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: *Báo cáo Công tác Đoàn và Phong trào thanh thiếu nhi năm 2015*, số 350-BC/TWĐTN-VP, ngày 20-1-2016